



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหรัฐอเมริกา

- ผู้ประท้วงปิดถนนบริเวณสะพานที่เชื่อมพรมแดนระหว่างแคนาดา-สหรัฐฯ เนื่องจากไม่พอใจมาตรการ COVID-19

๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย

- นายกรัฐมนตรีของลิเบียรอดตายจากความพยายามในการลอบสังหาร

๓. ยูเครนและรัสเซีย

- ยูเครนและรัสเซียหันกลับมาเจรจากัน

๑. ผู้ประท้วงปิดถนนบริเวณสะพานที่เชื่อมพรมแดนระหว่างแคนาดา-สหรัฐฯ เนื่องจากไม่พอใจมาตรการ COVID-19 (วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : สำนักข่าว CNN)

ตำรวจวินด์เซอร์เริ่มจับกุมผู้ประท้วงที่ปิดกั้น Ambassador Bridge ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีความคึกคักมากที่สุดที่สุดในอเมริกาเหนือ การประท้วงเกิดขึ้นจากคนขับรถบรรทุกต่อต้านคำสั่งใหม่ของแคนาดาที่กำหนดให้พวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนเมื่อข้ามพรมแดนระหว่างแคนาดา-สหรัฐฯ หรือไม่ต้องกักตัว ๑๔ วัน

การเผชิญหน้าระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจมีขึ้นเกือบ ๑ สัปดาห์บริเวณ Ambassador Bridge เชื่อมทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างเมืองดีทรอยต์ และวินด์เซอร์ รัฐออนแทรีโอ ทำให้การจราจรระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นอัมพาต และทำให้เส้นทางการค้าที่สำคัญของทั้งสองประเทศหยุดชะงัก โดยค่าปรับสำหรับการไม่ปฏิบัติตามจะรุนแรง โดยมีโทษสูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ และจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

นับตั้งแต่นั้นมา ขบวนการบรรทุกทุกแห่งเสรีภาพ ได้รวมกลุ่มผู้สนับสนุนที่ต่อต้านมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ อื่นๆ ซึ่งรวมถึงคำสั่งสวมหน้ากากอนามัย การล็อกดาวน์ และข้อจำกัดในการชุมนุม

ทั้งนี้ ข้อมูลจากรัฐบาลแคนาดาระบุว่า แคนาดาเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีชาวแคนาดาประมาณ ๔ ใน ๕ คนได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ และเกือบร้อยละ ๙๐ ของคนขับรถบรรทุกในประเทศได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนและมีสิทธิ์ข้ามพรมแดนได้

<https://edition.cnn.com/2022/02/13/americas/canada-truckers-protests-covid-sunday/index.html>

๒. นายกรัฐมนตรีของลิเบียรอดตายจากความพยายามในการลอบสังหาร (วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : สำนักข่าว CNN)

นายอับดุลฮามิด อัล-ดีเบบาร์ท นายกรัฐมนตรีของลิเบีย ถูกลอบสังหารด้วยอาวุธปืนขณะนั่งอยู่บนรถ แต่เขาสามารถรอดตายมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากความขัดแย้งรุนแรงเกี่ยวกับการควบคุมอำนาจรัฐบาลของดีเบบาร์ท

การลอบสังหารในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ นายดีเบบาร์ท กำลังเดินทางกลับบ้านพักของตนเอง ทั้งนี้ แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมอีกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความพยายามในการลอบสังหารนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจน โดยผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีไปได้ อย่างไรก็ดี ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งการสืบสวนสอบสวนแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานข่าวของสำนักข่าว Aljazeera เปิดเผยแพร่ภาพยานพาหนะของนายดีเบบาร์ทที่มีรอยกระสุนยิงบริเวณกระจกหน้ารถ ตลอดจนไฟหน้า และตัวถัง โดยหากการลอบสังหารนายดีเบบาร์ทได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ลิเบียกลับเข้าสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองอีกครั้ง

ความรุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งกันในรัฐสภาของลิเบีย โดยนายดีเบบาร์ทระบุว่าเขาจะไม่ยอมรับผลการลงคะแนนในรัฐสภาของสมาชิกรัฐสภากลุ่มตะวันออกที่จะปลดเขา นอกจากนี้ กองกำลังติดอาวุธต่าง ๆ เริ่มเคลื่อนกำลังพลและอาวุธเข้ามายังกรุงตริโปลี เมืองหลวงของลิเบีย ก่อให้เกิดความกังวลว่าประเทศแห่งนี้จะกลับเข้าสู่วิกฤตการณ์ทางความรุนแรงอีกครั้ง

ลิเบียแทบจะไม่มีสันติภาพและเสถียรภาพเลยนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ หลังกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ได้ลุกฮือขึ้นขับไล่นายโมอัมมาร์ กัดดฟีฟิ อดีตผู้นำเผด็จการลิเบีย ก่อนที่กองกำลังดังกล่าวจะแตกแยกกันเองในช่วงปี ๒๕๕๗ เป็นกองกำลังฝักตะวันออกและตะวันตก

นายตีเบบาร์ท ถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นหัวหน้ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (GNU) ซึ่งมีสหประชาชาติหนุนหลัง โดยรัฐบาลชุดล่าสุดมีบทบาทสำคัญในการรวมประเทศเข้าด้วยกัน หลังจากเกิดความแตกแยก และเตรียมการจัดการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการสันติภาพของลิเบียหลังเหตุสงครามกลางเมือง

ความขัดแย้งปะทุหนักขึ้นหลังจากกลุ่มผู้ขัดแย้งพยายามแย่งชิงอำนาจของกันและกัน เนื่องจากการกระบวนการเลือกตั้งที่ล่าช้า ก่อนเกิดข้อถกเถียงในเรื่องคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนการที่นายตีเบบาร์ท เองสัญญาว่าจะไม่ลงรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในตอนแรก แต่กลับลงแข่งขันด้วย ส่งผลให้รัฐสภาที่มีฐานเสียงส่วนใหญ่มาจากสมาชิกรัฐสภาฝั่งตะวันออกลงมติประกาศให้รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเป็นโมฆะ

หลังจากลงมติให้ผลการเลือกตั้งของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเป็นโมฆะ รัฐสภาของลิเบียจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อก่อตั้งรัฐบาลชุดใหม่

ก่อนหน้านี้ นายตีเบบาร์ท กล่าวปราศรัยว่า ตนจะลงจากตำแหน่งหลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไป โดยเขาระบุอีกว่า เขายังได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติและกลุ่มประเทศตะวันตก ทั้งนี้ รัฐสภาลิเบียได้ประกาศว่าจะไม่มีการเลือกตั้งใด ๆ ในปีนี้หลังจากที่ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ทำให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงชาวลิเบียจำนวนมากต่างรู้สึกผิดหวัง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าความขัดแย้งในครั้งนี้ อาจยังไม่ได้ทำให้ลิเบียหวนคืนสู่การเกิดสงครามกลางเมืองอีกครั้งในเร็ววัน

<https://edition.cnn.com/2022/02/10/africa/libya-assassination-attempt-intl/index.html>

๓. ยูเครนและรัสเซียหันกลับมาเจรจากัน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : สำนักข่าว NHK)

ยูเครนพยายามปกป้องตนเองจากการโจมตีที่เพิ่มขึ้นของรัสเซีย คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะได้มีการเจรจากันในเบรารุส ทั้งนี้ สื่อรัสเซียกล่าวว่าจะมีการหารือกันในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้

ประธานาธิบดี Volodymyr Zelenskyy แห่งยูเครนเองก็ไม่แน่ใจว่าการหารือกันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่เขากล่าวว่าเขาเพียงแค่อต้องการปกป้องชีวิตคนไม่ให้สูญเสียชีวิตไปมากกว่านี้

นาย Dmytro Kuleba รัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศยูเครนกล่าวว่า ถ้าผลการเจรจาทำให้เกิดสันติภาพและเป็นการยุติสงครามได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนก่อนว่ายูเครนจะไม่ยอมแพ้และจะไม่ยอมเสียดินแดนไปแม้แต่นิ้วเดียว

ผู้แทนของรัสเซียในเบลารุสกล่าวว่ารัสเซียพร้อมจะเจรจาเพื่อสันติภาพตลอดเวลา แต่ในพื้นที่แผ่นดินยูเครนยังคงมีกองทหารรัสเซียคืบหน้าไปยังเมืองเคียฟและเมืองสำคัญอื่น ๆ มีรายงานว่ากองทหารรัสเซียถูกตอบโต้อย่างรุนแรงจากทหารยูเครน โดยสื่อได้อ้างคำพูดของทหารยูเครนว่ามีพลเรือนยูเครนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย ๓๕๒ คน รวมทั้งเด็กอีก ๑๔ คน นับตั้งแต่รัสเซียได้เริ่มบุกยูเครน ภาพถ่ายดาวเทียมได้แสดงให้เห็นถึงขบวนของกองทหารรัสเซียซึ่งมีทั้งรถบรรทุกและรถถังเป็นแนวยาวเหยียดถึง ๕ กิโลเมตร โดยกองทหารนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงของยูเครนเพียง ๖๔ กิโลเมตร

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Vladimir Putin ได้สั่งให้กองกำลังทหารรัสเซียอยู่ในความพร้อมขั้นสูงสุด ทั้งนี้ รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ด้วย ซึ่งการเคลื่อนไหวของรัสเซียน่าจะมาจากคำแถลงการณ์ที่ก้าวร้าวของนาโต้ ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรของนาโต้ต่อรัสเซีย

Ms. Jen Psaki หัวหน้าฝ่ายสื่อประจำทำเนียบขาว กล่าวว่า ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่ปรากฏว่ารัสเซียอยู่ภายใต้การคุกคามของนาโต้แต่อย่างใด ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประธานาธิบดี Putin กล่าวอ้างมาโดยตลอดว่ารัสเซียอยู่ภายใต้การคุกคามของนาโต้ เพื่อหาความชอบธรรมในการใช้กำลังเมื่อเกิดความขัดแย้ง ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่มีอยู่จริง

สหประชาชาติได้รายงานว่ามีชาวยูเครนประมาณ ๓๖๘,๐๐๐ คน ได้อพยพไปยังประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปตะวันออก

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220228_21/

นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕